

SÁNG NAY, 2.877 THANH NIÊN...

(Tiếp theo trang 1)

tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn đã thực hiện đầy đủ quy trình các bước tuyển quân: Sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe; xét duyệt tiêu chuẩn chính trị; tổ chức hiệp đồng với các đơn vị nhận quân; kiểm tra hồ sơ; phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; tổ chức bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên ưu tú; giao lưu, tặng quà động viên công dân trước ngày nhập ngũ. Các công dân đều có tư tưởng tốt, sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Nội dung, chương trình lễ giao, nhận quân thực hiện theo

Quyết định số 2185/QĐ-TM, ngày 21/11/2012 của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam quy định tổ chức nghi lễ trong quân đội. Do năm nay dịch Covid-19 được kiểm soát nên thời gian diễn ra lễ giao, nhận quân sẽ tăng lên so với năm ngoái nhưng không quá 50 phút (năm 2022 là 25 phút). Công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được đặc biệt chú trọng.

\* Chiều ngày 5/2, Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho

lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Hưng Hà.

Với phương châm "nhanh gọn, trang trọng, an toàn", huyện Hưng Hà và các huyện, thành phố đã hoàn thành công



Công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2023 tại huyện Hưng Hà.

tác chuẩn bị. Khu vực diễn ra lễ giao, nhận quân được trang trí bằng rôn, khẩu hiệu, cầu vồng quang và vật tư, sinh phẩm y tế phòng, chống dịch bệnh. Các phương án bảo đảm an ninh trật

tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy được triển khai theo kế hoạch.

Đông chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đã thống nhất thời gian phát lệnh giao, nhận quân và điều chỉnh một số nội dung phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn trong khu vực diễn ra buổi lễ. Đồng thời, đề nghị Hội đồng NVQS huyện Hưng Hà tiếp tục bám nắm, rà soát nguồn sẵn sàng nhập ngũ, kịp thời có phương án điều chỉnh phù hợp nếu có tình huống xảy ra.

Chiều cùng ngày, Hội đồng NVQS tỉnh tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân năm 2023 tại các huyện, thành phố. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng cho ngày hội tổng quân diễn ra sáng ngày 6/2.

KHAI MẠC NGÀY THƠ VIỆT NAM...

(Tiếp theo trang 1)

tới nay, ngày Thơ Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh các giá trị thơ ca trong đời sống xã hội, trong lịch sử văn hóa, văn học nghệ thuật của dân tộc. Tại Thái Bình, trong giai đoạn hiện nay, các tác phẩm thơ, tranh, ảnh nghệ thuật đã và đang truyền cảm hứng, tạo động lực, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, trở thành sức mạnh nội sinh quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Với chủ đề "Nhiệm vụ mới", ngày Thơ Việt Nam lần thứ XXI tại Thái Bình ghi nhận sự đổi mới về hình thức tổ chức chương trình, ngoài việc giới thiệu những tác phẩm thơ xuất sắc còn có sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa, âm nhạc, nhiếp ảnh, tạo nên không gian đậm chất nghệ thuật, thu hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật và đông đảo du khách về dâng hương tế lễ, du xuân tại Đền Trần.

VŨ THƯ

Trên 600 vận động viên tham gia Hội khỏe Phù Đổng

Sáng ngày 5/2, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hòa Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vũ Thư tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện, năm học 2022 - 2023.

Hội khỏe Phù Đổng huyện Vũ Thư năm nay diễn ra từ ngày 5 - 7/2, thu hút trên 600 vận động viên của 6 cụm trường tiểu học và trung học cơ sở trong toàn huyện tham gia, thi đấu ở 6 nội dung: bóng bàn, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông, cờ vua, điền kinh. Tại buổi khai mạc, đại diện trọng tài đã tuyên thệ, đại diện vận động viên phát biểu thể hiện quyết tâm thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực. Ngay sau khai mạc, thủ hút sự quan tâm của những người yêu nghệ thuật và đông đảo du khách về dâng hương tế lễ, du xuân tại Đền Trần.

Hội khỏe nhằm khơi dậy tiềm năng thể dục thể thao ở lứa tuổi học sinh, khuyến khích học sinh tích cực luyện tập thể dục thể thao, nâng cao thể lực, đồng thời là dịp để tuyển chọn những vận động viên, đội tuyển xuất sắc tham dự Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh.

HA PHƯƠNG

ĐẠI LỄ GIỖ TỔ HỌ TRẦN...

(Tiếp theo trang 1)

về vang cho dòng tộc và non sông xã tắc với những công lao to lớn như: chấm dứt tình trạng hỗn loạn của xã hội Đại Việt vào những năm cuối của vương triều nhà Lý; xây dựng nhà nước vững

mạnh; củng cố và xây dựng đất nước; chăm lo phát triển kinh tế, quan tâm đến đời sống nhân dân... Đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam là hoạt động thường niên nhằm tri ân công đức to lớn của

các bậc tiền nhân, các vị vua, tướng lĩnh thời nhà Trần và cầu cho quốc thái dân an, nhà nhà hạnh phúc. Đây cũng là dịp để các thế hệ con, cháu họ Trần và du khách thập phương trên mọi miền Tổ quốc về dâng hương, bái yết các vị vua và tướng lĩnh nhà Trần có công dựng nước và giữ nước; giao lưu, gặp gỡ, cùng

nhau ôn lại truyền thống hào hùng của dòng họ, là sự kiện quan trọng trong đời sống tâm linh của bà con họ Trần Việt Nam, góp phần gắn kết các thế hệ con cháu họ Trần với nhau, cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam năm 2023, Liên hiệp các

hội UNESCO Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho Anh hùng Lao động, Nghệ nhân Trần Văn Sen, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen, Chủ tịch họ Trần Việt Nam và bằng chứng nhận "Không gian văn hóa tâm linh" cho đền thờ tổ họ Trần Việt Nam.

Cần xử lý nghiêm những người thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về lễ hội đền Trần



Tuyên truyền trực quan về lễ hội đền Trần năm 2023.

Từ tối ngày 4/2, trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh, thông tin chụp một tấm pa nô với nội dung: "Lễ hội đền Trần Thái Bình di sản văn hóa vật thể phi quốc gia" đi kèm với đó là những lời bình luận không đúng, mang tính chất suy diễn, sai sự thật gây hoài nghi và bức xúc trong dư luận.

Trao đổi về vấn đề này, bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội đền Trần năm 2023 cho biết: Hai ngày qua, chúng tôi nhận được rất nhiều phản ánh về bức ảnh có nội dung "Lễ hội đền Trần Thái Bình di sản văn hóa vật thể phi quốc gia" lan truyền trên mạng xã hội. Thực ra bức ảnh này đã lan truyền trên mạng xã hội từ năm 2017 và chúng tôi đã giải thích là không đúng sự thật. Thời điểm khi tiếp nhận thông tin này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xuống kiểm

tra ngay tại khu vực tổ chức lễ hội đền Trần, rà soát lại toàn bộ các pa nô tuyên truyền về lễ hội đền Trần và đặc biệt là ở vị trí được cho là chụp bức ảnh này thì cả tuyến đường Thái Bình - Hà Nam, khu vực tổ chức lễ hội đền Trần không có tấm pa nô nào có nội dung như trên. Năm 2023, toàn bộ hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, pa nô tuyên truyền về lễ hội đền Trần được Ban tổ chức lễ hội duyệt kỹ lưỡng về nội dung, được thiết kế trang trọng, đẹp mắt, treo ở tất cả các cửa ngõ ra vào tỉnh, các trục đường giao thông chính dẫn về đền Trần. Năm nay cũng là năm đầu tiên lễ hội đền Trần được tổ chức quy mô cấp tỉnh, vì vậy công tác lễ hội đền Trần được Ban tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, bài bản, trang trọng với nhiều hoạt động phong phú, mong muốn tạo dấu ấn tốt đẹp đối với nhân dân địa phương và du khách thập phương khi đến với

lễ hội đền Trần. Sự việc đã cách đây 6 năm nhưng không hiểu vì lý do gì mà có một số người lại đưa bức ảnh trước đây lên mạng xã hội vào thời điểm đang tổ chức lễ hội đền Trần năm 2023, gây hiểu nhầm cho người dân và du khách thập phương, ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh của lễ hội và công tác tổ chức lễ hội đền Trần. Chúng tôi rất mong nhân dân khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội phải thật sự tỉnh táo, hãy tìm đọc những thông tin đáng tải ở những tờ báo chính thống để hiểu đúng về những giá trị to lớn của lễ hội đền Trần - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời, có hành động thiết thực quảng bá những giá trị truyền thống quý báu đó.

Hiện nay, mạng xã hội là phương tiện kết nối, chia sẻ thông tin nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, trái pháp luật. Để không gian mạng được thông suốt, lành mạnh, thật sự là nơi để chia sẻ tri thức, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, bên cạnh việc quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng thì bản thân mỗi công dân khi thực hiện các hành vi trên không gian mạng cần tôn trọng, tuân thủ pháp luật, thực hiện hành vi, ứng xử phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nếu vi phạm theo tinh chất, mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm

phẩm của người khác, gây mất uy tín của tổ chức, đơn vị. Việc một số cá nhân đăng tải, chia sẻ và bình luận những thông tin sai sự thật về lễ hội đền Trần đi kèm với đó là những bình luận ác ý, mang tính chất suy diễn, quy chụp, xúc phạm đến các tổ chức, cá nhân đăng tải dưới bức ảnh này đã gây hoài nghi và bức xúc cho người dân. Đây là hành vi xấu, phản văn hóa, vi phạm pháp luật, cộng đồng và mỗi người dân cần cực lực lên án. Các cơ quan chức năng cần khẩn trương phối hợp kiểm soát, phát hiện, bóc gỡ những thông tin sai sự thật về lễ hội đền Trần và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Mỗi người dân cũng cần tỉnh táo và cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, tuyệt đối không like, bình luận, chia sẻ đối với bức ảnh đưa thông tin sai sự thật về lễ hội đền Trần, đấu tranh phản bác các bình luận ác ý, suy diễn, quy chụp, xúc phạm uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân.

Lễ hội đền Trần diễn ra từ ngày 3 - 7/2 (13 - 17 tháng Giêng năm Quý Mão). Thông qua lễ hội tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hóa nhà Trần trên quê hương Thái Bình; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đồng thời, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Thái Bình. Lễ hội được tổ chức với nhiều hoạt động: Tái hiện các tục lệ truyền thống như lễ bái yết, lễ rước nước, rước bộ, thi cỗ cá... Những ngày qua, lễ hội đã thu hút rất đông người dân Thái Bình và du khách các tỉnh, thành phố trong cả nước đến dâng hương, tham gia các hoạt động tại lễ hội và để lại ấn tượng rất tốt đẹp.

Ông Đinh Bá Khải, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Việc đăng tải hình ảnh tấm pa nô sai sự thật lên mạng xã hội về lễ hội đền Trần là hành vi vi phạm pháp luật cần phải lên án, không những làm lệch lạc nhận thức của nhiều người mà còn bóp méo lịch sử, giá trị văn hóa đến Trần. Về quan điểm của huyện Hưng Hà là không đồng tình và chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền thông tin rộng rãi để người dân hiểu đúng về giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền Trần; kêu gọi người dân đồng tình phản bác những hành vi xấu làm ảnh hưởng đến lễ hội. Đồng thời, chúng tôi cũng thông báo những người xem tra, rà soát lại các pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường, trung tâm huyện và các xã bảo đảm thông tin chính xác.

Ông Nguyễn Đức Hạnh, xã Tiến Đức (Hưng Hà)



Chúng tôi rất không đồng tình với những thông tin sai lệch đang lan truyền trên mạng xã hội về lễ hội đền Trần. Việc thông tin như thế làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa truyền thống vốn có của đền Trần trên quê hương chúng tôi. Với những giá trị lịch sử và chiến công lừng lẫy của các vị vua, tướng lĩnh nhà Trần đã "ngắm vào máu thịt" chúng tôi, vì thế người dân xã Tiến Đức luôn kiên định với tư tưởng và ý chí của mình, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và địa phương, tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân chung tay gìn giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp mà ông cha ta đã để lại.

Đảng viên Ngô Quang Đăng, Chi bộ 11, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình)



Từ thông tin sai sự thật về lễ hội đền Trần lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc trong nhân dân, tôi mong các cơ quan chức năng xác minh và xử lý nghiêm đối tượng đưa thông tin sai sự thật đó. Khi thấy thông tin không đúng đăng trên mạng xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên cũng cần lên tiếng đấu tranh, phản bác lại, không để người dân bị cuốn theo những thông tin sai sự thật đó. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên cần làm tốt công tác tuyên truyền để cho mọi người dân hiểu được ý nghĩa, giá trị lịch sử, văn hóa của lễ hội đền Trần; từ đó nhân lên những giá trị tốt đẹp của lịch sử, tạo ra sức bật mới, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày thêm xứng tầm với truyền thống, ngang tầm với thời đại.

Anh Bùi Kim Cương, thị trấn Đông Hưng (Đông Hưng)



Khi xem bức ảnh chụp tấm pa nô tuyên truyền sai sự thật về lễ hội đền Trần và những bình luận ác ý tôi rất bức xúc thấy rằng đây là hành vi cần lên án mạnh mẽ, xử lý nghiêm. Đến với lễ hội đền Trần, tôi thấy các tấm pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền đều rất chuẩn chỉ, không có nội dung nào như trên mạng xã hội lan truyền. Để có được lễ hội đền Trần quy mô như thế này phục vụ du khách thập phương, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng, các lực lượng phải nỗ lực, cố gắng rất nhiều. Vì vậy, mỗi người dân Thái Bình cần hiểu đúng, đầy đủ, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật đó, cùng chung tay tuyên truyền những giá trị văn hóa lịch sử tốt đẹp của đền Trần đến với du khách và người dân cả nước.

Ông Hà Văn Thắng, du khách đến từ huyện Quỳnh Phụ



Đến thăm đền Trần, chúng tôi được hòa mình vào những kiến trúc uy nghi, lộng lẫy để chiêm ngưỡng và kính cẩn nghiêng mình trước các vị tiền nhân có công với dân với nước, tưởng nhớ công ơn của các vị vua triều Trần. Với ý nghĩa lịch sử của lễ hội đền Trần, mỗi người dân chúng tôi sẽ phát huy truyền thống đó, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, góp phần xây dựng tỉnh Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

NHÓM PHỎNG VIÊN

Hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng sẽ bị xử lý như thế nào?

Hiện nay, mạng xã hội là phương tiện kết nối, chia sẻ thông tin nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, thời gian qua có một số cá nhân sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, trái pháp luật. Để không gian mạng được thông suốt, lành mạnh, thật sự là nơi để chia sẻ tri thức, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, bên cạnh việc quản lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trách nhiệm của các tổ chức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng thì bản thân mỗi công dân khi thực hiện các hành vi trên không gian mạng cần tôn trọng, tuân thủ pháp luật, thực hiện hành vi, ứng xử phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Nếu vi phạm theo tinh chất, mức độ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm

hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Các chế tài xử lý đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng được quy định tại Điều 8 Luật An ninh mạng năm 2015 và Điều 9 Luật An ninh mạng năm 2018 bao gồm: Tính chất, mức độ vi phạm mà người thực hiện hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Như vậy, tùy từng tính chất và mức độ mà người thực hiện hành vi vi phạm có thể bị áp dụng một, hai hoặc nhiều chế tài đối với một hành vi vi phạm. Các chế tài xử lý hành chính và hình sự đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật trên không gian mạng cụ thể như sau:

1. Chế tài hành chính. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao tiếp thông tin quy định các mức xử phạt tương ứng đối với từng đối tượng, từng nhóm hành vi, cụ thể: - Hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân của các Trang tin điện tử vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật đối với hành vi vi phạm (quy định tại Điều a, Khoản 3 và Điều a, Khoản 5 Điều 99).

- Hành vi chủ động lưu trữ, truyền tải, đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; chủ động lưu trữ, truyền tải, đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật nhằm gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng; bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật đối với hành vi vi phạm (quy định tại Điều a, Khoản 3 và Điều a, Khoản 5 Điều 100). - Hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, gây hoang mang trong

nhân dân sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng; bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc hành vi vi phạm (quy định tại Điều a, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101). - Hành vi giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng (quy định tại Điều n, Khoản 3, Điều 102). 2. Chế tài hình sự - Hành vi sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử giả mạo hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội vu khống" theo khoản 2 Điều 156 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội sẽ bị xử phạt

từ 01 năm đến 03 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. - Hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật để thu lợi bất chính từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đến dưới 500 triệu đồng hoặc gây dư luận xấu làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể bị xử lý về "Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" theo khoản 1 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội sẽ bị xử phạt tiền từ 30 triệu đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm và có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng; cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành

nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. - Hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân với mục đích nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị xử lý về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 117, Bộ luật Hình sự; người phạm tội sẽ bị xử phạt tù từ 05 năm đến 12 năm. Việc chia sẻ, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng là quyền tự do của mỗi công dân. Tuy nhiên, khi hoạt động trên không gian mạng mỗi công dân phải có trách nhiệm với thông tin mình đăng tải, cũng như tinh thần khi tiếp nhận, chia sẻ các thông tin để hạn chế thấp nhất những vi phạm có thể mắc phải. (theo congan.hanam.gov.vn)